



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล. (ผ.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔ ภายใน ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๒๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการของผู้บริหาร สล. ในการประชุมหารือข้อราชการ สล. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

เรียน ร.อ.สธ., ทน.ผต., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สล. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สล. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการ สล. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สล. นั้น

สล. ได้จัดทำสรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรูปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ สล. ในเมนูหน่วยงานภายใน หัวข้อ สำนักงานเลขานุการกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานให้ อ.สธ. ทราบต่อไป

(นายสถิตย์ สีวะรัมย์)

ผอ.ก.ง.ป.ส. รกท.

ล.สธ.

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สด. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สด.

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การเตรียมความพร้อมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก</p> <p>๒) กิจกรรมตามประเพณี</p> <p>๓) กิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดี</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีข้อสรุปในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะได้แจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>๒. การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ขอให้สำนัก/กอง และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดต้องให้ความสำคัญด้วย โดยให้ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง และท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัด และ มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น เก็บข้อมูลสำหรับการร่วมประชุมของท้องถิ่นจังหวัดทุกครั้งที่มีการประชุม</p> <p>๓. การเก็บข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ลำพูน ยโสธร เลย และ สงขลา เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อนต่อวันต่อเดือน กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๔. การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ต้องวางแนวทางดังต่อไปนี้</p> <p>๑) การกำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>๒) สามารถถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปดำเนินการได้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียก</p> <p>๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีการสนับสนุนถังขยะเปียกให้ทุกครัวเรือน</p>	<p>- สด. - สดจ.</p> <p>- สด. - ทุกสำนัก/กอง - สดจ.</p> <p>- กพส. - สดจ.</p> <p>- กพส. - สดจ.</p>	<p>- ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>- ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์รวมไว้สำหรับในเขตชุมชนที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนได้</p> <p>๕) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชนไปศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๗) ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด จะต้องนำทีมออกไปสำรวจสุ่มตรวจการติดตั้งถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง</p> <p>๘) การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาจพิจารณาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด้วย</p> <p>๙) ส่วนกลางต้องจัดทำคู่มือส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๑๐) ส่วนกลางต้องจัดทำตัวอย่างป้ายไว้นิลส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๕. มอบหมายให้กลุ่มงานประสานสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมไปวางแผนออกแบบการนำเสนอผลงานเป็นวิดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพข่าว รายงานข่าว แจ้งให้จังหวัดดำเนินการตามนโยบาย ๙ เรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นและการถ่ายทอดความรู้ การสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา</p> <p>๒) การนำหลักการ บวร : บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข</p> <p>๓) การเร่งรัดการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน/มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔) ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน</p> <p>๕) การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน</p> <p>๖) โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม</p> <p>๗) โครงการห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย</p> <p>๘) โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น</p> <p>๙) การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ทั้งนี้ มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ประสานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อทำเป็นสารคดี สำหรับส่วนกลางมอบหมายกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์นำเสนอในเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสื่อโซเชียลยูทูป	- สล. - ศส. - สลจ.	
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)	๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จังหวัดดำเนินการตามหนังสือสั่งการและให้ติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้วย ๒. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา และจังหวัดที่จะดำเนินการ โดยต้องส่งข้อมูลให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	- กพส. - สลจ. - กพส. - สลจ.	- ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒